

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03 /CT-UBND

Bình Thuận, ngày 11 tháng 01 năm 2019

### **CHỈ THỊ**

#### **Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019.**

Năm 2018, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, tình hình sản xuất kinh doanh, giá cả các mặt hàng có lợi thế không ổn định, tình trạng mưa lũ và nắng hạn cục bộ đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị nên tình hình các mặt của tỉnh trong năm 2018 ổn định và có bước chuyển biến tiến bộ, toàn diện trên các mặt, trong đó nổi bật là: Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh đạt 8,08%, vượt kế hoạch đề ra; sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; các chính sách hỗ trợ phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được thực hiện tốt; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu phát triển ổn định. Thu ngân sách nhà nước có nhiều cố gắng, thu nội địa (trừ dầu) ước vượt 20,5% dự toán và tăng 18,54% so với cùng kỳ năm trước. Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp tục được chú trọng. Chất lượng giáo dục - đào tạo chuyển biến tiến bộ, đời sống nhân dân căn bản ổn định. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được duy trì và đi vào nề nếp...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số lĩnh vực còn hạn chế, đó là: Tiến độ và giá trị đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và thu hút các dự án đầu tư thứ cấp còn chậm và khó khăn; giá cả nông sản không ổn định, kim ngạch xuất khẩu nông sản giảm so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ triển khai một số công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước còn chậm tiến độ. Một số điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh vẫn chưa xử lý dứt điểm. Đội ngũ giáo viên tại các cấp học còn thừa, thiếu cục bộ, tình trạng học sinh bỏ học tại một số nơi chậm khắc phục. Chất lượng khám chữa bệnh có nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mức bình quân chung của cả nước. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, đô thị, môi trường có nơi còn lỏng lẻo, gây bức xúc trong nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nơi, có lúc còn diễn biến phức tạp. Hoạt động trái pháp luật trong đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng gia tăng và có chiều hướng lấn sang hoạt động đầu giá tài sản...

Năm 2019 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm tiếp tục phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra; đồng thời, cũng là năm chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến đến Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào năm 2020. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, đưa phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIII) đề ra tại Kết luận số 684-KL/TU ngày 22/11/2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 được Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 07/12/2018. Với chủ đề “*Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Ổn định - Phát triển*” gắn với mục tiêu nhiệm vụ chung được xác định là “*Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan; xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất*”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Trưởng các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là các cấp, các ngành) tập trung chỉ đạo, tổ chức phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền và quán triệt sâu kỹ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18-CT/TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản chỉ đạo của của Tỉnh ủy về công tác thi đua, khen thưởng như: Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 14/7/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 01/8/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 20/3/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để từng cá nhân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng, từ đó ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chủ yếu cùng các chỉ tiêu phát

triển kinh tế - xã hội năm 2019 được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao.

2. Người đứng đầu các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như: “*Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới*”, “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*”, “*Doanh nghiệp Bình Thuận hội nhập và phát triển*”, “*Bình Thuận chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau giai đoạn 2017 - 2020*”..., gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*”.

3. Căn cứ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 được quy định tại Kết luận số 684-KL/TU ngày 22/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (Khóa XIII), Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các nhiệm vụ chủ yếu, đột xuất được UBND tỉnh giao trong năm 2019, người đứng đầu các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua trong toàn cơ quan, đơn vị, địa phương, phấn đấu hoàn thành vượt mức và về trước thời hạn tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, động viên biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiêu biểu xuất sắc.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 102/QĐ-TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TU ngày 01/12/2012, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 và Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức bảo vệ Tổ quốc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nắm chắc tình hình ở địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Triển khai hiệu quả công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận trong xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, sai sự thật trên mạng xã hội. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, các biện

pháp đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy, ngăn chặn và xử lý các băng nhóm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê trái pháp luật hoạt động trên địa bàn tỉnh.

5. Các cấp, các ngành tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, lực quả; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức; sắp xếp, đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng chính quyền hành động, kiến tạo, thúc đẩy khởi nghiệp đáp ứng với tình hình mới, phục vụ tốt hơn doanh nghiệp và nhân dân. Các cấp, các ngành cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong việc tổ chức phát động các phong trào thi đua với phương châm kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản. Chú ý đến công tác kiểm tra, tự kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời những hạn chế tại cơ sở.

6. Ngoài việc phát động phong trào thi đua thường xuyên, các cấp, các ngành cần kết hợp phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu, giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc, khắc phục tồn tại, yếu kém để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua cụ thể cho các khu phố, thôn; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký thực hiện một công trình hoặc việc làm cụ thể có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, lập thành tích chào mừng những sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước trong năm 2019; chủ động phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến, nhân tố mới; tổ chức tuyên truyền học tập và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo. Các cơ quan thông tin, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Dành thời lượng thích hợp để mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền những thành quả

của phong trào thi đua trên các lĩnh vực đời sống, xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào để tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh triển khai, phát động; chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “*Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua*”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Trưởng các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị này. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (*Ban Thi đua - Khen thưởng*) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Trưởng các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Cơ quan, doanh nghiệp nhà nước TW, địa phương;
- Báo Bình Thuận; Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, TTTT, KGVXNV. Hương



**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Hai**



*[Faint, illegible handwritten text]*



*[Faint, illegible handwritten text]*